



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๘๐๒๘ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๒๑๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based integrity & Transparency Assessment ;ITA มาตรฐานการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเด็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ EB ๑๐ กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม๒๕๖๓-๘ มีนาคม ๒๕๖๔)ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว **ปรากฏว่ารอบเดือนที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามรับทราบ พร้อมทั้งขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมวและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รับทราบ/อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว
ตามประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งหางแมว	
ชื่อหน่วยงาน:งานบริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี: ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ: ข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ ๑.รายงานผลการดำเนินงานการเกี่ยวกับร้องเรียน/ร้องทุกข์ Link ภายนอก:ไม่มี หมายเหตุ:ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง ธัญวรัตน์ ทองศรี (นางสาวธัญวรัตน์ ทองศรี) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุรัสวดี คุ่มตระกูล (นางสาวสุรัสวดี คุ่มตระกูล) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	